



Số: 02/ACT/TC-KT

V/v: Giải trình nguyên nhân tình trạng
bị hủy niêm yết và giải trình CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019



Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 03/01/2019, Công ty cổ phần SDP (MCK: SDP) có nhận được văn bản số 1960/SGDHN-QLNY ngày 16/12/2018 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết và giải trình CBTT. Công ty xin được giải trình như sau:

Công ty cổ phần SDP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C; Theo đó, tại báo cáo kiểm toán số 2.0020/19/TC-AC ngày 14/12/2018 tổ chức kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2017; và theo nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán thì cổ phiếu SDP thuộc diện bị hủy niêm yết. Đơn vị xin giải trình nguyên nhân chính của Kiểm toán đưa ra ý kiến từ chối là:



- 1- Về hàng tồn kho: Giá trị “ Hàng tồn kho” là: 137.331.939.904 đồng: Đây là giá trị vật tư, hàng hóa, chi phí dở dang tại các Dự án mà Đơn vị thi công; Tuy nhiên tại thời điểm kiểm kê Đơn vị kiểm toán không được chứng kiến kiểm kê nên không đưa ra được ý kiến. Nhưng đây là các vật tư hàng hóa và chi phí phát sinh dở dang thực tế của Đơn vị tại thời điểm cuối năm tại ngày 31/12/2018.
- 2- Về công nợ phải thu khách hàng chưa thực hiện được việc ký đối chiếu là: 134.826.038.497 đồng/316.886.939.970 đồng: Nguyên nhân chính của tình trạng này là một số khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính chưa có nguồn trả nợ nên không thực hiện ký đối chiếu công nợ; Một số khách hàng có tình trốn tránh trả nợ và ký đối chiếu công nợ; Một số khách hàng có thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng không báo lại Đơn vị nên khi thực hiện gửi đối

chiều công nợ thì không có phản hồi Công ty SDP chỉ thực hiện trích lập dự phòng một số khoản công nợ khó đòi và khó có khả năng thu hồi công nợ, còn một số khoản công nợ tuy thời gian nợ kéo dài nhưng có khả năng thu hồi công nợ do có luân chuyển trả nợ và có đối ứng các khoản phải trả thì Đơn vị chưa thực hiện trích lập Dự phòng. Vì vậy kiểm toán có ý kiến với Đơn vị trong việc trích lập dự phòng theo tuổi nợ; Nhưng nếu việc trích lập theo tuổi nợ thì không đánh giá đúng bản chất các khoản công nợ phải thu.

3- Về nợ phải trả người bán chưa thực hiện được việc ký đối chiếu là: 150.743.627.819 đồng/232.458.950.031 đồng. Nguyên nhân chính của tình trạng này là: Một số khách hàng có thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng không báo lại Đơn vị nên khi thực hiện gửi đối chiếu công nợ thì không có phản hồi; Một số khoản công nợ liên quan tới các Đội giao khoán trong Đơn vị SDP thì khi thực hiện đối chiếu công nợ phải có sự xác nhận của các Đội xây dựng nhưng các khách hàng này không thực hiện việc ký xác nhận từ các Đội xây dựng nên việc ký đối chiếu bị ảnh hưởng

4- Về các khoản tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, cấp quyền khai thác và chậm nộp của Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Sotraco với số tiền là: 16.282.309.283 đồng. Đây là các khoản mà kiểm toán nêu ra tại mỏ đá Phú Mãn Quốc Oai; Về thực chất là hoạt động SXKD nói chung và hoạt động khai thác tại mỏ đá Phú Mãn Quốc Oai nói riêng của Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Sotraco đã gặp nhiều khó khăn và đã ngừng hoạt động; Đơn vị đã có một số văn bản gửi tới các cơ quan chức năng về tình hình khai thác tại mỏ đá Phú Mãn Quốc Oai và xin miễn giảm toàn bộ các loại phí nêu trên.

Trên đây là giải trình một số nội dung trọng tâm mà Đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến từ chối báo cáo tài chính năm 2017 dẫn tới cổ phiếu SDP thuộc diện bị hủy niêm yết.

Công ty cổ phần SDP trân trọng báo cáo!

Nơi nhận: U

- Như trên;
- Lưu TCKT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Trọng Hùng